



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้สภาประชาชนแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

๒. สหรัฐอเมริกา

- ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบข้อซักถามประเด็นการถอดถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ จากการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน : นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้สภาประชาชนแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ (วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ โดยปีนี้สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนเกือบ ๓,๐๐๐ คน ในพิธีเปิดการประชุม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวถึงสถานะเศรษฐกิจของจีนในปี ๒๕๖๒ คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ ๖-๖.๕ ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา อีกทั้งมีแนวโน้มไม่แน่นอน โดยจะมีความซับซ้อนมากขึ้น มีภาวะเสี่ยงต่างๆ ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงขับเคลื่อนต่อไปภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในช่วงการประชุมสามัญประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติที่จะมีขึ้นเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์ จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติการลงทุนของต่างชาติในจีนซึ่งเป็นไปตามการเรียกร้องของสหรัฐอเมริกา และร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปภาษีของจีน

หนึ่งปีที่ผ่านมา ภายหลังจากสภาประชาชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงมีอำนาจที่มั่นคงยิ่งขึ้นและได้บริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์การนำพาจีนให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของสังคมโลกอีกครั้งนั้นได้ส่งผลให้ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง ประกอบกับการทำสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้กล่าวยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของจีน แต่ก็มีวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือสถานการณ์ด้วยแล้ว อีกทั้งการดำเนินการขยายอิทธิพลของจีนตามยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและเศรษฐกิจไม่ได้รับความร่วมมือจากบางประเทศด้วย จากรายงานของจีนระบุถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๖.๖ ถือเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบเกือบสามทศวรรษเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ประชุมผู้นำส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่กรุงปักกิ่งโดยกล่าวย้ำเตือนให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ อนึ่ง มีเสียงสะท้อนจากบุคคลภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศจีน ทั้งระดับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์บางส่วนที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะประธานาธิบดีสี จิ้นผิง บริหารงานด้านเศรษฐกิจได้ไม่ดีนักและมีความไม่เท่าทันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงดำเนินการบางประการเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนผู้ประกอบการชาวจีนต้องการให้รัฐบาลผ่อนปรนการควบคุมการดำเนินกิจการและให้เป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งสวนทางกับแนวนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งไม่ต้องการระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากการควบคุมโดยรัฐ

นอกจากการเน้นย้ำประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้กล่าวว่า รัฐบาลจะได้ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสังคมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลยังจะเพิ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบการอำนวยความสะดวกและการให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับประชากรผู้สูงอายุของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย

ที่มา : <http://time.com/5545587/china-npc-parliament-economy-li-keqiang/> (๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
<https://www.straitstimes.com/asia> (๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

**๒. สหรัฐอเมริกา : ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบข้อซักถามประเด็นการถอดถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ จาก
การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)**

สืบเนื่องจากมีกระแสข่าวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตว่าจะมีการถอดถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ จากการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี นางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์แก่กาศาซินเดอะ วอชิงตัน โพสต์ โดยแสดงทัศนะว่า แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งขาดจริยธรรมและความรู้ความสามารถ แต่การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จากการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในประเทศจึงคิดว่าจะไม่ใช่หนทางที่ดีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเลือกอย่างแน่นอนเพราะไม่คุ้มค่าที่จะกระทำ ยกเว้นว่าได้มีการตรวจสอบแล้วว่ากระทำผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน นางเปโลซีได้กล่าวว่าการตรวจสอบประธานาธิบดีทรัมป์ประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและการบริหารงานภาครัฐกิจส่วนตัวซับซ้อนมากขึ้นและใกล้จะสิ้นสุดแล้วแม้ว่าฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามขัดขวางในกระบวนการตรวจสอบอยู่บ้างก็ตาม

นางเปโลซีกล่าวว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่นายทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๕๙ แต่อย่างไรก็ดีพรรคเดโมแครตกลับมาได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๖๑ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๓ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ควรต้องไม่ละเลยต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่ละเลยต่อพันธสัญญาที่มีต่อประชาคมโลกทั้งหลาย อาทิ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรรคเดโมแครตจะพยายามให้มีชัยชนะเหนือประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๓

ที่มา : <https://www.nytimes.com/2019/03/11/us/politics/pelosi-trump> (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

<https://www.washingtonpost.com/news/magazine/> (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒